



**Statement of Objection (Waiver)
to Providing a
Social Security Number for Student Identification**

Bày tỏ phản đối việc cung cấp số an sinh xã hội để nhận dạng học sinh

Luật Georgia (20-2-0150) bắt buộc các cơ quan quản lý của trường học công phải yêu cầu phụ huynh và người giám hộ cung cấp số an sinh xã hội của học sinh đang theo học tại trường. Số an sinh xã hội sẽ được đưa vào hồ sơ chính thức của trường đối với học sinh.

Không học sinh nào bị từ chối ghi danh vào trường công vì từ chối cung cấp số an sinh xã hội của mình hoặc từ chối nộp đơn xin số an sinh xã hội. Phụ huynh hoặc người giám hộ phản đối việc đưa số an sinh xã hội vào hồ sơ chính thức của trường đối với học sinh của mình có thể được miễn yêu cầu này bằng cách ký vào đơn bày tỏ phản đối này.

Bày tỏ phản đối

Khi ký vào văn bản bày tỏ này, tôi thừa nhận rằng tôi không muốn cung cấp cho Học khu Quận Henry số An sinh xã hội của con/các con tôi. Vui lòng xem biểu mẫu đính kèm để biết phương pháp sử dụng số An sinh xã hội của học khu.

Tên của học sinh	Trường tại quận Henry của học sinh
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tên được in của Cha mẹ/Người giám hộ hợp pháp

Chữ ký của Cha mẹ/Người giám hộ hợp pháp

Ngày

Sử dụng số an sinh xã hội trong báo cáo dữ liệu địa phương

Số an sinh xã hội Sử dụng trong Báo cáo Dữ liệu Địa phương 28/8/2012 Trang | 1 Khi học sinh đăng ký vào trường, nhân viên quản lý nhập thông tin từ giấy khai sinh và từ bản sao Thẻ An sinh Xã hội vào Infinite Campus. Họ không nhập số GTID, ngay cả khi trường có giấy tờ có in GTID. Nếu phụ huynh ký giấy miễn trừ nêu rõ sẽ không cung cấp SSN của học sinh, một SSN chung sẽ được cấp từ nhóm SSN do tiểu bang cấp của chúng tôi. Trước đây, số đó bắt đầu bằng 800 hoặc 801. Trong vài năm trở lại đây, chính quyền liên bang bắt đầu cấp SSN "thực" bắt đầu bằng 800 hoặc 801, vì vậy số này đang được đổi thành 999. Thu thập Dữ liệu Tiểu bang Hầu hết báo cáo dữ liệu của GaDOE hiện nay đều sử dụng GTID. Tuy nhiên, để có được GTID, chúng tôi phải cung cấp SSN. Đây là nỗ lực nhằm đảm bảo thông tin học sinh ở cấp tiểu bang được liên kết với đúng học sinh khi các em chuyển từ một học khu công lập này sang một học khu công lập khác.

Việc thu thập dữ liệu **Pre-ID** vẫn yêu cầu SSN vì dữ liệu này sau đó được gửi đến các nhà cung cấp thử nghiệm bên thứ 3 như Pearson và Riverside Publishing, những bên này có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận GTID. Quy trình GTID Chúng tôi thường xuyên chạy một bản trích xuất để chọn những học sinh không có GTID để gửi yêu cầu GTID với GaDOE của tiểu bang. SSN là một trong những kết quả khớp chính trong GTID. Nếu SSN khớp nhưng các yếu tố dữ liệu khác như tên, tên đệm, họ hoặc ngày sinh cũng không khớp, chúng tôi sẽ nhận được Kết quả khớp gần trong GTID. Trong những trường hợp đó, chúng tôi phải chọn từng Kết quả khớp gần để xác định xem đó có phải là học sinh chính xác hay không. Như bạn có thể tưởng tượng, vào đầu năm học, đây là một quy trình tẻ nhạt. Sau khi học sinh được yêu cầu trong GTID, số GTID sẽ khả dụng để chúng tôi Nhập hoặc nhập vào Infinite Campus. Trừ khi chúng tôi chỉ có một số ít GTID để yêu cầu, chúng tôi sẽ nhập dữ liệu từ tệp hàng loạt. Đây là nơi tiểu bang nhận được SSN cho bất kỳ quy trình thu thập dữ liệu nào khác. Vào thời điểm FTE, chúng tôi thỉnh thoảng trao đổi qua lại với các quận trường khác để giải quyết tranh chấp về SSN.

Nếu SSN nhập sai, học sinh không thể được quận nào yêu cầu tài trợ cho đến khi vấn đề được giải quyết. Thông thường, điều này được thực hiện bằng cách Điều phối viên FTE fax các bản sao thẻ SS qua lại để chứng minh rằng thẻ đó thuộc về học sinh của họ. Dinh dưỡng tại trường Cũng vào đầu năm, tiểu bang gửi cho chúng tôi một hồ sơ về học sinh nhận SNAP (chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung) hoặc TANF (hỗ trợ tạm thời cho các gia đình có nhu cầu). Những học sinh này và tất cả học sinh trong hộ gia đình của các em đều tự động đủ điều kiện được ăn trưa miễn phí. Hồ sơ này chỉ có thể được nhập bằng SSN vì chương trình phúc lợi của tiểu bang không lưu trữ GTID.

Học bổng HOPE/Zell Miller Các Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA) nộp dữ liệu bảng điểm của học sinh cho Ủy ban Tài chính Sinh viên Georgia (GSFC) hàng năm bắt đầu từ lớp 9. Bảng điểm của học sinh được nộp mà không có SSN sẽ không đủ điều kiện nhận Học bổng HOPE; do đó, không thể nộp cho GSFC để đủ điều kiện nhận Học bổng HOPE/Zell Miller. Nếu tài khoản bảng điểm GSFC của học sinh được thiết lập bằng SSN khác hoặc không chính xác, phụ huynh/người giám hộ sẽ phải cung cấp bản sao Thẻ An sinh Xã hội, trường trung học phải liên hệ với GSFC, điều này có thể dẫn đến việc dữ liệu bảng điểm của học sinh bị xóa cùng với GSFC. Nếu dữ liệu bảng điểm bị xóa, bảng điểm phải được nộp lại. Quá trình này rất tốn thời gian và có thể khiến học sinh chậm biết được tình trạng HOPE/Zell Miller của mình. Đôi khi, lỗi trong SSN chỉ được phát hiện sau khi trường cao đẳng hủy ghi danh học sinh khỏi các lớp học, vì không có quỹ HOPE nào cho SSN đã cung cấp cho trường cao đẳng.

ACT/PLAN, SAT/PSAT Trong hầu hết các trường hợp, học sinh tự sắp xếp để tham gia các kỳ thi quốc gia này. Mặc dù hiện nay việc đăng ký các kỳ thi này là điện tử, nhưng vẫn có rất ít xác thực được thực hiện để đảm bảo rằng SSN đã nhập thực sự thuộc về học sinh tham gia kỳ thi. Điểm sẽ được gửi đến các trường trung học nếu học sinh chỉ định trường mình theo học như một phần của quá trình đăng ký. Trường được chỉ định bằng mã trường duy nhất có thể tìm thấy trên trang web SAT/ACT hoặc do cố vấn cung cấp cho học sinh. Vào cuối mùa thi, Dịch vụ thông tin sẽ nhập điểm SAT và ACT của học sinh nhận được từ mỗi cơ quan vào Infinite Campus. Các điểm này được đối chiếu bằng các tiêu chí sau: tên và ngày sinh, và đôi khi là các điểm dữ liệu khác nếu tiêu chí này không khớp. Mỗi cơ quan kiểm tra cũng gửi điểm cho GaDOE, cơ quan này sẽ cố gắng đối chiếu hồ sơ đánh giá với thông tin nhân khẩu học của học sinh do LEA cung cấp. Bất kỳ hồ sơ đánh giá nào mà GaDOE không thể đối chiếu nhưng có liên quan đến một trường cụ thể trong LEA phải được quản trị viên quận đối chiếu thủ công với hồ sơ học sinh.